

TỰ KỶ LÀ GÌ?



Tự kỷ là một thuật ngữ chung chỉ một loạt tình trạng khác biệt về phát triển thần kinh làm thay đổi cách não bộ xử lý và sử dụng thông tin. Tự kỷ ảnh hưởng đến mỗi người theo một cách khác nhau, đôi khi rất dễ thấy nhưng cũng có lúc lại khó thấy hay thậm chí là không thể thấy được.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHỔ BIẾN CỦA TỰ KỶ:

- Cách giao tiếp khác biệt
- Phong cách giao tiếp xã giao tự kỷ
- Tăng độ tập trung/đam mê
- Khác biệt về cách xử lý cảm giác/hành vi tự kích thích
- Hành vi thường xuyên/lặp lại

Mỗi người mắc có biểu hiện của các đặc điểm Tự kỷ khác nhau và không phải ai cũng biểu hiện tất cả các đặc điểm như vậy.

Do Tự kỷ là một hội chứng khuyết tật năng động nên cách biểu hiện một số đặc điểm cụ thể có thể thay đổi theo từng ngày.

AI CÓ THỂ MẮC TỰ KỶ?

Nhóm dân cư nào cũng có người mắc Tự kỷ, đủ thuộc mọi lứa tuổi, giới tính, chủng tộc và sắc tộc. Theo ước tính hiện tại, cứ 36 trẻ em ở Hoa Kỳ thì có 1 trẻ được chẩn đoán mắc Tự kỷ.

CÁCH TÌM HIỂU THÊM:

Liên hệ với Hiệp hội Tự kỷ Đại vùng New Orleans (Autism Society of Greater New Orleans) theo số 504-603-6548 hoặc gửi email tới info@asgno.org

ĐA DẠNG THẦN KINH

Mô tả nhiều điểm khác biệt về chức năng não ở cá nhân.

Không có cách tư duy, học hỏi và cư xử "đúng" nào cả, điểm khác biệt không được coi là khiếm khuyết.

DI DẠNG THẦN KINH

Người có bộ não khác với đa số người có tình trạng thần kinh nhận thức, ví dụ: nếu họ mắc Tự kỷ hoặc ADHD.

KHÔNG THỂ NÓI

Người không dùng miệng để nói. Bao gồm những người chỉ thỉnh thoảng mới không thể nói hoặc liên tục không thể nói. Cộng đồng không thể nói thích dùng thuật ngữ này hơn thuật ngữ "Không biết nói"

CÁCH NÓI THỂ HIỆN TÌNH TRẠNG TRƯỚC VÀ CÁCH NÓI THỂ HIỆN NGƯỜI TRƯỚC

Phần lớn cộng đồng mắc Tự kỷ và các tổ chức hỗ trợ do người Tự kỷ lãnh đạo thích sử dụng cách nói thể hiện tình trạng trước (ví dụ: Autistic Person (Người Tự kỷ)) hơn cách nói thể hiện người trước (ví dụ: Person with Autism (Người mắc chứng Tự kỷ)).

Khi được hỏi, những người hỗ trợ người Tự kỷ giải thích rằng Tự kỷ là một đặc điểm gắn liền với mỗi người, chứ không phải như một món phụ kiện có thể tháo ra hay bỏ đi được. Đó là một đặc điểm vĩnh viễn, có ảnh hưởng tới người đó.

NHU CẦU HỖ TRỢ VÀ NHÃN VẬN ĐỘNG

Cách nói "vận động nhiều" và "vận động ít" đã lạc hậu và thể hiện sự thiếu tôn trọng với người khác. Thay vào đó, hãy nói về nhu cầu hỗ trợ của một người ở các khía cạnh cụ thể. Cách nói "vận động nhiều" và "vận động ít" không mô tả nhu cầu cụ thể, dẫn đến tình trạng thiếu hình thức hỗ trợ thích hợp cho người gắn nhãn "vận động nhiều" hay như tâm thế phân biệt và kỳ vọng thấp đối với người gắn nhãn "vận động ít".